

ดนตรีกับแฟชั่น

พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น

โดย : ธนากร โสทรณสุทธิ

หากเราสังเกตกันดี ๆ จะพบว่าในปัจจุบันแฟชั่นและดนตรีต่างก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิด และพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างสูง ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มากันทุกยุคทุกสมัย

เมื่อคราวที่ The Beatles โด่งดัง ผมทรงกะลาครอบเป็นที่นิยมกันอย่างมาก กระทั่งนักดนตรีไทยในยุคนั้นต่างพากันเลียนแบบทั้งการแต่งตัว ดนตรี และทรงผม

สำหรับวัยรุ่นในปัจจุบัน ดนตรียังคงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อพวกเขา ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟชั่นการแต่งตัวและเครื่องประดับ หากไปเดินตามถนนหรือตามห้างที่เป็นแหล่งชุมนุมวัยรุ่น ภาพของวัยรุ่นที่เราจะได้เห็นก็คือสีสันทันสมัยทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ทั้งเขียว แดง เหลือง ม่วง ฯลฯ ผู้หญิงกับแฟชั่นเสื้อรัดรูป เอวลอย สายเดี่ยว หรือไร้สาย มินิสเกิร์ต สั้นตึก ผู้ชายกับแฟชั่น hip hop การเจาะ การระเบิดคิ้ว หู ปาก ลิ้น ฯลฯ และยังมีมากมายที่เห็นแล้วแปลกตา

ถามว่าแฟชั่นเหล่านี้มาจากไหน?

คำตอบคือ “ดนตรี” และที่สำคัญชนิดเป็นหัวหอกทางแฟชั่นในปัจจุบันก็คือนักดนตรีญี่ปุ่นที่มีศัพท์เฉพาะว่า Idol อันมีความหมายถึง ดนแบบ แบบอย่าง แต่ใครจะใส่ใจถึงความหมายลึก ๆ ของคำว่า Idol ในความหมายของรูปเคารพ สิ่งที่เกิดทูลงบูชา

วัยรุ่นในปัจจุบันคลั่งไคล้กับนักดนตรีญี่ปุ่นกันอย่างรุนแรง หากได้มีการติดตามข่าวบันเทิงอยู่บ้าง คงจะได้เห็นข่าววัยรุ่นที่ไปนั่งร้องห่มร้องไห้ในงานที่ทางค่ายเทปแห่งหนึ่งจัด เป็นงานไว้อาลัยให้นักกร้องที่ฆ่าตัวตาย มีบางคนในงานนั้นให้สัมภาษณ์ว่า “เขาเป็นคนเสียสละ เขาฆ่าตัวตายเพื่อคนอื่น เขาเป็นฮีโร่ในใจของฉัน”

ในเรื่อง Idol ผมว่าน่าเป็นห่วงหากว่าการตายของคนคนหนึ่งมีอิทธิพลมากขนาดนั้น ถึงกับมีวัยรุ่นบางคนฆ่าตัวตายตามไปแล้วด้วยซ้ำ และหากเราไม่ระวัง มันก็อาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้

ทำไมนักดนตรีญี่ปุ่นจึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทยมากกว่านักดนตรีไทย? จะเห็นว่านักดนตรีญี่ปุ่นไม่เคยทำตัวหรือแต่งตัวธรรมดาเลย คนพวกนี้จะพยายามที่จะแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้เป็นที่สะดุดตา

เรียกร้องความสนใจ ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางการค้า และอีกเหตุผลที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ก็คือการได้เป็น Idol ของวัยรุ่น ซึ่งนอกจากจะได้ชื่อเสียงแล้ว เงิน คือสิ่งที่จะตามมาอย่างไม่มีสิ้นสุด

คริสเตียน (ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นด้วย) จำเป็นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนอย่างสูง เพราะพระเยซูทรงเลือกให้คุณเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนของพระองค์ซึ่งต่างจาก โลก เพื่อคุณจะได้เป็นเกลือ และ แสงสว่าง เพื่อช่วยโลกให้รู้จัก พระผู้ไถ่

คุณคิดว่าโลกจะสนใจพระเยซูหรือ หากคริสเตียนมีวิถีชีวิตไม่ต่างอะไรจากพวกเขา!

วัยรุ่นคริสเตียน (อนุชน) คืออนาคตของคริสตจักร อนาคตของแผ่นดินของพระเจ้า หากในปัจจุบันคุณดำเนินตามวิถีของโลก คุณก็ไม่ต่างจากโลกและอนาคตของคริสตจักรก็ไม่ต้องพูดถึง

ดนตรีหรือแฟชั่นไม่ได้เลวร้ายในตัวของมันเองแต่ผู้ที่รับและนำไปใช้ต่างหากที่จะทำให้ดนตรีหรือแฟชั่นนั้นดีหรือร้าย และความจริงแล้วการแต่งตัวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกัน เพื่อการป้องกันร่างกายจากความร้อน ความหนาว และความอับอายเป็นหลักมิใช่หรือ เหตุผลใดด้านความสวยงามนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยเท่านั้น เรากำลังหลงทางตามการชี้นำของใครบางคนหรือเปล่า

วัยรุ่นคริสเตียนทั้งหลายคุณจะช่วยโลกได้อย่างไรตราบที่คุณยังไหลตามกระแสของโลก คุณจะเป็อนาคตของคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรตราบที่คุณยังเป็น ยังประพฤติอย่างที่คนทั่ว ๆ ไปเป็นหรือประพฤติปฏิบัติกัน

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยพระเจ้า จะได้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดี ยอดเยี่ยม” โรม 12:2